



ความมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร (สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๒๕๕๕ โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๒๕๕๑)

ที่ กท ๐๔๐๖/๐ ๗๗๗

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเขตตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการดี อาทิ นโยบายสร้างการสื่อสารสองทางระหว่างกรุงเทพมหานครและประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขต นโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนโยบายในการเพิ่มช่องทางและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร โดยขยายขอบเขตการพูดคุยเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ ด้วยโครงสร้างประชาคมเขต ซึ่งเป็นการรวบรวมตัวแทนประชาชน เช่น กลุ่มบ้านในรั้ว อาคารชุด ชุมชน และกลุ่มประชาสังคมที่ขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ อยู่ในพื้นที่ เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องการให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ทั้ง ๕๐ เขต ผ่านกลไกทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้กรุงเทพมหานครนำแผนส่วนนี้เข้ามาพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขต โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการดี นโยบายสร้างการสื่อสารสองทางระหว่างกรุงเทพมหานครและประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการจัดตั้ง “สภาคนเมืองประจำเขต...” พร้อมแต่งตั้ง “คณะกรรมการสภาคนเมืองประจำเขต...” โดยให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ในสัดส่วนที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่เขต แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผู้บริหารเขต ผู้แทนภาคประชาชน หัวหน้าหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นหรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคธุรกิจหรือองค์กรเอกชน กลุ่มบ้านในรั้วหรือหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด ผู้แทนชุมชน นักวิชาการ หรือปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มประชาสังคมที่ขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ในพื้นที่เขต และอื่น ๆ อย่างน้อย ๓๐ คน เป็นคณะกรรมการฯ และให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการเขตเร่งรัดดำเนินการจัดตั้ง “สภาคนเมืองประจำเขต...” พร้อมแต่งตั้ง “คณะกรรมการสภาคนเมืองประจำเขต...” ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคนเมืองประจำเขต และกำหนดการประชุมชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในวาระแรก ให้สำนักงานปกครองและทะเบียนทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายชจิต ชัชวานิชย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร